

Số: /BC-UBND

Thanh Miện, ngày

tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện Công văn số 553/SNV-TCCB&CCHC ngày 8/6/2023 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện báo cáo như sau:

1. Công tác chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến công tác hội

Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các tổ chức hội tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến công tác hội như: Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các Hội quần chúng; Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện việc kiểm tra, giám sát hội quần chúng. Tăng cường công tác nắm tình hình, tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn kịp thời các hội quần chúng tổ chức đại hội nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự... đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ; Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg, ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hội có tính chất đặc thù và các văn bản hướng dẫn liên quan. Qua các năm, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện về tổ chức và hoạt động đối với các tổ chức hội; hướng dẫn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của các hội.

2. Công tác quản lý nhà nước về hội

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phân cấp theo quy định, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hội hoạt động, kiện toàn nhân sự, tổ chức đại hội nhiệm kỳ đúng theo quy định của Điều lệ hội và theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra,

đánh giá kết quả hoạt động của các hội trên địa bàn huyện, động viên, khen thưởng kịp thời cho các cá nhân, tổ chức hội có thành tích xuất sắc trong công tác hội tại các Hội nghị tổng kết, Đại hội nhằm khuyến khích các hội viên tích cực tham gia.

Nhìn chung công tác quản lý nhà nước về hội ngày càng chặt chẽ hơn; việc thẩm định hồ sơ thành lập hội, ban hành Điều lệ, Điều lệ sửa đổi, bổ sung đúng theo quy định; Hoạt động của các Hội đảm bảo theo nguyên tắc tự nguyện, đúng tôn chỉ, mục đích của hội và theo quy định của Pháp luật, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

3. Công tác phối hợp của các cơ quan liên quan đối với tổ chức và hoạt động của hội quần chúng

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các Hội quần chúng truyền truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trong 5 năm qua, đã xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có nhiều mô hình tiêu biểu, hiệu quả, thiết thực đang được nhân rộng trên toàn tỉnh, như: Mô hình dòng họ khuyến học, tuổi cao - gương sáng, tổ liên gia tự quản,... Phối hợp trong việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo các phòng, ban, ngành triển khai nhiều hoạt động phối hợp, tuyên truyền, giúp đỡ, hỗ trợ các Hội quần chúng như: Vận động hội viên và nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia hiến máu nhân đạo, quyên góp ủng hộ Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Quỹ “Toàn dân chăm sóc và phát huy người cao tuổi”, Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam... Hỗ trợ về cơ sở vật chất, tạo điều kiện để các Hội tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia thực hiện các chương trình, dự án,... góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

4. Tình hình tổ chức và hoạt động của các Hội

4.1. Tình hình tổ chức

Cấp huyện hiện có 12 tổ chức Hội gồm: 6 Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (Ban đại diện người cao tuổi, Hội Cựu TNXP, Hội Khuyến học, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người mù), 6 tổ chức Hội quần chúng khác (Hội Luật gia, Hội Đông y, Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh quân nhân huyện Thanh Miện; Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, Hội Cựu giáo chức, Hội Kế hoạch hóa gia đình). Số lượng tổ chức Hội trực thuộc: 119; Số lượng hội viên: 27.

Cấp xã hiện có 119 tổ chức Hội trong đó có 85 Hội quần chúng được Đảng nhà nước giao nhiệm vụ, 34 Hội quần chúng khác. Số lượng tổ chức Hội trực thuộc: 191; Số lượng hội viên: 81.591.

4.2. Kết quả hoạt động

Các Hội quần chúng trên địa bàn huyện chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ hội. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác hội. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ... góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Trong phát triển kinh tế - xã hội các tổ chức Hội quần chúng đã có nhiều hoạt động giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo sự gắn kết giữa cán bộ, hội viên và Nhân dân, đặc biệt trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19, các tổ chức hội góp công lớn trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng về công tác phòng, chống dịch bệnh đến các hội viên.

Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; ủng hộ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên; giúp đỡ gia đình chính sách; tham gia cứu trợ xã hội, hiến máu nhân đạo, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai; khám chữa bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo; giải quyết việc làm cho người khuyết tật,... được các hội triển khai thực hiện có hiệu quả.

Các hội quần chúng đã từng bước quan tâm, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn, phản biện, tham gia đóng góp ý kiến về các lĩnh vực chuyên ngành, chuyên môn, các hội đồng tư vấn xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, chế độ, chính sách, dự án Luật liên quan đến các hội quần chúng. Đồng thời, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến các hội quần chúng như: Luật Trưng cầu ý dân, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Luật Người cao tuổi, Luật Hợp tác xã...

5. Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm

5.1. Ưu điểm

Các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm, tạo điều kiện cho các Hội quần chúng hoạt động. Các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã chủ động phối hợp với các tổ chức hội quần chúng trong việc tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hoạt động của các Hội quần chúng từng bước được đổi mới theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Hội, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã

hội của địa phương và lợi ích nhu cầu của hội viên,... góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của huyện.

5.2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

5.2.1. Hạn chế, yếu kém

Công tác lãnh đạo của một số cấp ủy Đảng đối với hội quần chúng còn có mặt hạn chế. Việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh về hội quần chúng chưa được quan tâm thường xuyên.

Một số cơ quan quản lý Nhà nước còn buông lỏng quản lý đối với hội hoạt động trong lĩnh vực ngành, địa phương quản lý; chưa nắm chắc được các hoạt động của tổ chức hội, nhất là hội ở cơ sở. Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với các hội quần chúng có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chặt chẽ.

Một số hội hoạt động còn hình thức, nội dung hoạt động chậm được đổi mới, chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo, khả năng tập hợp, thu hút hội viên và chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên còn hạn chế. Một số hội chưa quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TW và Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ, còn đề nghị Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo về kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. Chế độ báo cáo thực hiện chưa nề nếp. Công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng hội viên chưa kịp thời. Việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ chủ chốt các hội còn hạn chế.

Công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa thực sự hiệu quả. Cán bộ làm công tác hội ở cơ sở thường xuyên thay đổi và trình độ, năng lực còn hạn chế nên chưa chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các hội.

5.2.2. Nguyên nhân

Nhận thức về vai trò, vị trí của các hội còn hạn chế. Công tác quản lý Nhà nước còn lúng túng, nhất là trong việc chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động các tổ chức hội.

Hệ thống văn bản hướng dẫn về cơ chế, chính sách, tổ chức quản lý hoạt động của hội còn nhiều bất cập, thiếu chặt chẽ, gây khó khăn trong quá trình thực hiện tại địa phương.

Một số hội còn thụ động, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước. Việc tự quản, tự chịu trách nhiệm về kinh phí thực hiện chưa tốt. Các hội hoạt động chủ yếu do ngân sách Nhà nước, chưa đúng tôn chỉ, mục đích của hội quần chúng.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo hội kiêm nhiệm hoặc tuổi cao, một số hội viên tham gia nhiều tổ chức hội nên hiệu quả hoạt động chưa cao.

5.3. Bài học kinh nghiệm

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm tạo điều kiện để công tác hội và hoạt động của các hội quần chúng thực sự có hiệu quả trong tình hình mới. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách về hội và công tác hội quần chúng trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với công tác hội và tạo điều kiện cho các hội quần chúng hoạt động. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc để việc thực hiện được thường xuyên, nền nếp.

Việc thành lập hội phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của quần chúng Nhân dân, theo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động của hội phải tuân theo nguyên tắc: Tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, tuân thủ pháp luật và Điều lệ hội. Nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí cho hội khi được giao thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

Trên đây là báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng của UBND huyện Thanh Miện./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Khổng Quốc Toàn